



ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่ คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้น และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๕๘ ราย แบ่งเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๓๖ ราย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๒๒ ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และมีรายงานผู้ติดเชื้อภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นว่าการสอบซึ่งกำหนดวันและเวลาไว้แล้วนั้น มีหลายจังหวัดมีผู้สมัครคัดเลือกจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นการนำไปสู่การแพร่ระบาดจากคนสู่คนได้ จึงเห็นควรเลื่อนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะเข้าสู่ภาวะปกติ

ตารางการคัดเลือก ภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยการสอบข้อเขียน

วัน/เวลา	ประเมินด้วยวิธีการสอบข้อเขียน	คะแนนเต็ม (๑๐๐ คะแนน)
- เลื่อนไม่มีกำหนด -	- ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่	๑๐๐ คะแนน

๓. ระเบียบปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน ภาค ก)

๓.๑ ผู้เข้าสอบต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

๓.๒ ผู้เข้าสอบต้องถือปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๓.๓ ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อสูท หรือเสื้อคลุม เข้าห้องสอบ ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี (ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย)

๓.๔ การจัดที่นั่งสอบจะจัดตามเลขประจำตัวของผู้สมัครสอบ ซึ่งที่นั่งสอบจะติดบัตรประจำตัวของผู้สมัครสอบไว้ โดยให้ผู้เข้าสอบนั่งให้ตรงตามเลขประจำตัวผู้สมัครสอบ

๔. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวผู้สมัครสอบ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ <http://www.pknpeo.go.th/>

ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบหากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและจะยกเลิกผลการสอบคัดเลือกรายนั้นทันที หรือหากเป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้วปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งจะเป็นผู้ยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งนั้นโดยพลัน และจะเรียกร่องสิทธิใด ๆ มิได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ว่าที่ร้อยเอก



(วิสาร ปัญญชุณห)

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

